

Mobile Application



# คลิปเด็ด ~ นมอดดนม



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
<http://www.ddd.go.th> Call Center: 1760

# คลิปเด็ด นมอดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ชื่อว่า "คลิปเด็ดนมอดิน" มีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นวิดีโอคลิปของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ และในส่วนที่เป็นองค์ความรู้ที่ผู้บริหารและนักวิชาการของกรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนำไปปรับใช้

โมบายแอปพลิเคชันนี้ จะช่วยให้เกษตรกร หรือผู้สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กรม หรือมาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ช่วยประหยัดเวลาและค่าเดินทาง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน ช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน



คลิป ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน  
กับผู้บริหาร บ.ด.



คลิป เกษตรกรที่  
ประสบผลความสำเร็จ



คลิป ความรู้ด้านการ  
พัฒนาที่ดิน



ค้นหา คลิปเด็ด

## ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด "คลิปเด็ดนมอดิน" ได้อย่างไร

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ที่ **Google Play** หรือ **App Store** ใช้คำค้นหา "คลิปเด็ดนมอดิน" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน" เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) ลงบนโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต แล้วเปิดใช้งานได้ทันที

อีกวิธีหนึ่ง คือ เข้าไปที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน [www.ddd.go.th](http://www.ddd.go.th) แล้วสแกน QR Code จากไอคอน **คลิปเด็ดนมอดิน** ได้เลย



## คลิปเด็ดหมอดิน มีวิธีการหรือขั้นตอนในการใช้งานอย่างไร

เมื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจะพบว่า มีเมนูหลัก อยู่ 4 เมนู ได้แก่

 **คลิปความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินกับผู้บริหาร พต.**

เมนูนี้ จะมีผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จะมาให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์



 **คลิปเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ**

เมนูนี้ จะแสดงผลสำเร็จของเกษตรกรที่เกิดจากการนำความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ไปใช้ทำการเกษตรจนประสบผลสำเร็จ กรมพัฒนาที่ดินอยากให้เกษตรกร หรือ ผู้ที่สนใจจะทำการเกษตร ได้เข้าไปดูคลิปของหมอดินอาสาที่ประสบผลสำเร็จ ในการทำการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางหรือแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยกันดูแลอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน



## 📺 คลิปความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

เมนูนี้ มีคลิปความรู้และเทคโนโลยีมากกว่า 100 เรื่อง เกษตรกรสามารถเลือกดูคลิปความรู้ที่ตนเองสนใจ ซึ่งมีให้เลือกมากมาย แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ให้ เช่น เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ความรู้ด้านปุ๋ยพืชสด การจัดการดินเค็ม ดินเปรี้ยว เป็นต้น



## 🔍 ค้นหา คลิปเด็ด

ผู้ใช้งานอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ท่านสามารถค้นได้สะดวก เพียงพิมพ์คำค้นหา เช่น อยากทราบเรื่องปุ๋ยหมัก ก็พิมพ์คำว่า **"ปุ๋ยหมัก"** แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะทำการค้นหา คลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านอยากทราบได้ทันที



นอกจากทั้ง 4 เมนูที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แอปพลิเคชันของเรา ยังมีอีกหนึ่งเมนู ที่เรียกว่า **"Live Streaming"** เป็นระบบถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ของกรม ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินหรือการจัดนิทรรศการทางวิชาการ กรมก็จะถ่ายทอดสดให้ผู้ใช้งานสามารถรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด กิจกรรมนั้นๆ ไปพร้อมกันได้เลย ถือเป็นบริการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้อีกทางหนึ่ง